



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/๖๘๘๔

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

### เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ที่ กร ๐๐๐๘/๑๙๗๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๒. คำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และการ  
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งหน่วยงานหรือผู้วิจัยภายใต้สังกัดเกี่ยวกับ  
การดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการเข้าใช้พื้นที่ในศูนย์ฯ  
จะต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(กปร.) ก่อนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประสาน  
และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
จึงเห็นควรแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร จิตสุขุมงคล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๑

สภ.ท.ป. / ส.ส.๑.



สร.อ.	17590
วันที่	๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๙
เลขที่	๕๕๑

กร ๐๐๐๘/๑๙๗๕

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
๒๐๑๒ ขอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์  
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

4108  
24 มิ.ย. ๕๙  
13.24 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๓/๒๕๕๐  
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มีกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศึกษา ทดลอง วิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ และมีการติดตามผลการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย โดยคณะกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันศึกษาให้ความสำคัญเข้าไปใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัยอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ สำนักงาน กปร. จึงใคร่ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรุณาแจ้งหน่วยงานหรือผู้วิจัย ภายใต้งักัดของ สกอ. เกี่ยวกับการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา โดยเฉพาะการเข้าใช้พื้นที่ในศูนย์ฯ จะต้องขออนุญาตจากสำนักงาน กปร. ก่อนการดำเนินงาน ดังมีรายละเอียดตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ๓/๒๕๕๐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงจिरพันธุ์ ทวีวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  
โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๒๒๐  
โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๓๖



คำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ ๕ /2540

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และ  
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อให้การประสานและการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ (กปร.) จึงวางหลักเกณฑ์ให้หน่วยราชการและองค์กรต่าง ๆ ยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

1. หน่วยราชการใดมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอัน  
เนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินงาน ให้หน่วยงาน  
ที่ดำเนินการแต่งตั้งเสนอร่างคำสั่งต่อสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรี ประธาน  
คณะกรรมการ กปร. พิจารณาอนุมัติ

2. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และ  
ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เท่านั้น หากหน่วยราชการใดมีความประสงค์จะประเมินผลงานโครงการ  
ในส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลการดำเนินงานของส่วนราชการนั้น ๆ ให้เสนอขออนุมัติต่อ  
คณะกรรมการ กปร. ก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1๖ มิถุนายน พ.ศ. 2540

พลเอก

(ชวลิต ยงใจยุทธ)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ